

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๒/๑๑๓๓



สำนักงาน ป.ย.ป.

๕๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔

ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๔๘๘๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือจัดการปัญหาฝุ่นควัน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำส่งร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ย.ป. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในระยะยาวอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการกำหนดกลไก เชื่อมโยงนโยบายของคณะกรรมการต่าง ๆ และระบบวิธีการทำงาน และการบริหารงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติการของทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. และคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นคณะทำงานฯ ได้จัดทำ “ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือจัดการปัญหาฝุ่นควัน” ซึ่งเป็นมาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการเตรียมความพร้อมและการรับมือเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขหรือจัดการปัญหาฝุ่นควัน ในกรณีนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. จึงขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตินา หาญเผชิญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

กอง ๒

โทร. ๐๘ ๗๑๘๐ ๗๑๘๗ (บุษกรฯ)

E-mail : boosakorn@sto.go.th